

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ NGOẠI VỤ

Quảng Bình, ngày tháng 10 năm 2020

Số: /CT-SNgV

Kính gửi: Các tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ nước ngoài tại Việt Nam

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình xin gửi đến Quý cơ quan, tổ chức lời chào trân trọng.

Như Quý cơ quan, tổ chức được biết, từ ngày 06-20/10/2020, tại tỉnh Quảng Bình đã diễn ra 02 đợt mưa lũ liên tiếp, đặc biệt đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16-20/10/2020 đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Mưa lớn trong thời gian dài đã làm cho tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt sâu diện rộng, sạt lở, sụt lún, cô lập, chia cắt ở nhiều nơi, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân.

Theo thống kê đến ngày 25/10/2020, tỉnh Quảng Bình có 19 người chết, 02 người mất tích, 121 người bị thương; 110.797 nhà bị ngập, hàng trăm nhà dân bị sập, đổ, hư hỏng, trong đó nhiều nhà bị lũ cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn; có trên 334 trường với khoảng 3.000 phòng học, phòng chức năng và hàng ngàn trang thiết bị, sách vở, đồ dùng học tập bị ngập, hư hỏng với tổng thiệt hại ước tính trên 370 tỷ đồng; 104 cơ sở y tế bị ngập, hư hỏng, số máy móc, trang thiết bị y tế bị hư hỏng, mất do lũ lụt chưa thống kê đầy đủ, ước tính trên 40 tỷ đồng; 99.581 giếng nước, công trình cấp nước hộ gia đình, 112.642 công trình vệ sinh hộ gia đình bị ngập, hư hỏng; hàng chục km đường giao thông bị sạt lở, sụt lún, nhiều công trình đê, đập, kè, cống, kênh mương thủy lợi bị sạt lở, vùi lấp, hư hỏng nghiêm trọng; tài sản, lương thực của người dân vùng ngập lụt hầu như mất trắng; thiệt hại nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm, lúa, hoa màu, cây hàng năm là hết sức lớn. Do toàn tỉnh Quảng Bình vẫn đang tập trung cho công tác cứu hộ, cứu nạn và ổn định cuộc sống của người dân sau mưa lũ nên tổng thiệt hại trên toàn tỉnh vẫn chưa thống kê được hết.

Trước những thiệt hại do lũ lụt gây ra, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền các cấp tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho người dân; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị thiệt hại, đặc biệt là các vùng bị cô lập, chia cắt, vùng ngập sâu, vùng sâu, vùng xa; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị ngập, mất nhà cửa; khôi phục các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, liên lạc và dịch vụ công cộng; huy động các lực lượng sửa chữa các công trình bị hư hỏng; dọn dẹp vệ sinh, làm sạch môi trường,... Trong những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã có các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ bước đầu cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử gây ra đối với tỉnh Quảng Bình là rất

lớn, hậu quả để lại là hết sức nặng nề, cần rất nhiều nguồn lực và thời gian mới có thể khắc phục và đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất, kinh doanh, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình tha thiết đề nghị các tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ nước ngoài tại Việt Nam hỗ trợ tỉnh Quảng Bình các chương trình, dự án khắc phục hậu quả lũ lụt theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Hỗ trợ người dân, đặc biệt là nông dân phục hồi và ổn định đời sống và sản xuất: Cây, con giống, máy móc, phương tiện sản xuất nông nghiệp; nước sạch; các vật dụng để phục vụ đời sống hàng ngày,...

2. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các công trình trường học, trạm y tế; sửa chữa, thay thế thiết bị phục vụ dạy và học; sách vở, vật dụng học tập cho học sinh; thiết bị y tế bị hư hỏng do lũ lụt để phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân và giúp các em học sinh sớm ổn định việc học tập.

3. Hỗ trợ khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi như hồ chứa, đê kè bờ biển, các công trình đê kè chống xói lở bờ sông; hệ thống đường giao thông nông thôn bị thiệt hại do lũ lụt,...

4. Hỗ trợ xây dựng công trình tránh lũ, di dân khẩn cấp, nhà ở cho người dân.

5. Hỗ trợ làm sạch môi trường.

Mọi thông tin liên quan và sự quan tâm hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ thông qua Phòng Hợp tác quốc tế - Sở Ngoại vụ Quảng Bình: ông Nguyễn Thế Huy - Trưởng phòng, điện thoại: 0232.3840742, di động: 0917293232, fax: 0232.3822804, email: huynt.sngv@gmail.com, huynt.sngv@quangbinh.gov.vn.

Nhân dịp này, thay mặt Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, tôi xin gửi đến Quý cơ quan, tổ chức lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Đỗ Thị Hoài Thu
Phó Giám đốc Sở ngoại vụ